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สรุปรายงานการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบรูณาการ  
ในการอบรมเสวนาเรื่อง: การอนุรักษ์อาคารเก่าของชุมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง 

และการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์เมืองทุง่สง 
วันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๓๐  น. 

ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ช่ือ -สกุล หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายประเวช พรหมปาน 085-5765668 

2 นายจิต รัตนสภุา 075-420753 

3 นางระเบียบ จนัทมาศ 081-5870844 

4 นายชั $ย บญุฉาย 086-2726010 

5 นายไสว สขุอนนัต์ 089-5935245 

6 นางเนี $ยน ที,สนุ 084-7502892 

7 นางสวย คชาชนท์ 075-427002 

8 นายประกอบ ศีรระษา 087-8880180 

9 นายนริศ รัตนพนัธ์ 086-2810155 

10 นางเครือวลัย์ มากทอง 086-6847232 

11 นางพรเพ็ญ ปัญจลวรรณ์ 086-6860415 

12 นายจิต ชมุวงศ์ 081-4530299 

13 นายสมเกียรต ิ บํารุงภกัดิ7  - 

14 นายพึ,งโพธิ7 ทองสขุ 084-9348091 

15 นายมติร หมวดมนี 084-3068686 

16 นายวนัชยั นาคฤทธิ7 082-2746848 

17 นางบุญธรรม แสงอาวธุ 081-7974150 

18 นางยินด ี รักขนาม 087-8843995 

19 นางวนิดา สชุาติพงศ์ 084-8437487 

20 นายสามารถ เอี,ยมวงศ์ 089-5896351 

21 นางพร้อย ชวูิเชียร  - 

22 นายสนิชยั รัตนพนัธ์ 084-8378861 

23 นางกฤษณา รัตนสคุนธ์ 080-5486835 
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24 นางสวราตรี ชนะศกัดิ7 089-7290303 

25 นายปรีชา นาคฤทธิ7 089-4526695 

26 นายวชัรพล   พฒัน์คล้าย 075-411456 

27 พ.ต.ท.เอื $อน รัตนพนัธ์ 075-423279 

28 นางกาญจนา แสงศรี 081-8748391 

29 จ.ส.อ.สมจิต ภู่วิจิตร 080-6928715 

30 นางสําอางค์ เจริญจิต 087-0479462 

31 นายศิริ เทพคง 081-2713553 

32 นางส่องศรี ปานด้วง 088-4490390 

33 นายวรวิทย์ โกสวุรรณ 081-6932055 

34 นางปิยภทัร จนัทร์ตระกลู 081-5385182 

35 นายเจริญ โมราศิลป์ 081-8924285 

36 นางนงนภสั นําผล  - 

37 นายสดุเขต ไทยสยาม 081-9786643 

38 นางเตอืนจิต จงคง 084-3093168 

39 นายพิเชษฐ์ อษุาสมุงคล 081-8969496 

40 นางชาล ี พลายชมุ 089-4712147 

41 นางพวงทิพย์ ธรรมกิจจา 086-2778463 

42 นางวรรด ี วุน่สวุรรณ 084-0617246 

43 นายสทุศัน์ บรูณะกลุ 081-0863416 

44 พ.ท.บญุเสริม เจริญผล 089-9723428 

45 พ.อ.ชอบ นาคฤทธิ7 090-1489493 

46 นางสาวจารุวรรณ แทรกสขุ 085-4712075 

47 นายสมพร ตนัติกิตติชยั 084-7053525 

48 นายปลอบ ชชู่วง 087-2718004 

49 นายเคลื,อน สมศิริ 075-329279 

50 ร.ต.ท.ประภาส มณีฉาย 084-1835579 

51 นายดสุิพร พลชยั 089-2880037 

52 นายถาวร รัตนพนัธุ์ 089-5253284 
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53 นางนิภา ทิพย์วงศ์ 083-1020644 

54 นางนภาพร ศรีทิพย์ 083-6926344 

55 นางศิริรัตน์ มีผล 089-4743583 

56 นางอารีย์ สมศิริ 075-329279 

57 นายน้อม ทองเนื $อห้า 075-420126,083-3880322 

58 นายวิโรจน์ จนัทรักษ์ 081-3706831 

59 นายวิโรจน์ เกสรินทร์ 087-2672812 

60 นางเบญจวรรณ แก้วประเสริฐ 087-8214345 

61 นายมณี แก้วประเสริฐ 089-0434824 

62 นายวิรัตน์ บญุชว่ย 089-7753880 

63 นายวิโรจน์ รัตนบรีุ 081-7974106 

64 นางบุญราศรี ศภุเกียรติสนุทร 089-7305999 

65 นางประจวบ แป้นสขุ 089-2915855 

66 นางวนัเพ็ญ จนัทร์ทิพย์ 080-1445561 

67 นายภิญโญ สทุธิภทัรธรรม 087-8834154 

68 นางสดุใจ จินาวงศ์ 075-421087 

69 นางปราณี เที,ยงธรรม  - 

70 นางปราณี เสมอมาศ 081-4154102 

71 นางพร้อย เมืองจีน 075-423114 

72 นางสภุาพร สินไชย 089-7231060 

73 นางคติ เวสนสุิทธิ7 084-0541273 

74 นายน้อย พทุธชาติ 088-0699564 

75 นางวนัทนี พทุธชาติ 089-4733500 

76 นางสาวสจิุตรา เวสนสุิทธิ7 087-2748391 

77 นางขจรจิต กกุู้มาตร 090-1576609 

78 นางสดุใจ คงผอม 086-9453024 

79 นางเรณ ู แหลมเพ็ชร 084-3091452 

80 นายชาคร ไอยศรูย์  -  

81 นายนิคม ตลุาธร 086-6832920 
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82 นายสนั,น ทิพย์วารีรมย์  - 

83 นายประเสริฐ สิทธี 083-5059616 

84 นางสาวรัษฎา โคตรเพ็ชร 084-4432829 

85 นายมนสั ปสญัตา 082-5300016 

86 นางสนุนัทา เพชรย้อย  -  

87 นางสาวนาถยา ชยักิจ  - 

88 นางจารุวรรณ ศีรขวญัช่วย  - 

89 นางสาวอนสุรา ขําจิตตื  - 

90 นายจิตร ชุ่มชว่ย  - 

91 พ.ต.อ.สมโชค เวชพฤกษ์พิทกัษ์ 089-9711808 

92 นายสมพร เนื $อเขียว 080-6475287 

93 นายสมใจ จิตวิรัตน์นกุลู  - 

94 นางวฒันา ณ นคร 081-9687402 

95 นายยงยทุธ สมทอง 089-7234401 

96 นายสจิุนต์ สมทรง 089-8664119 

97 นายสมพร วิพลชยั 086-9493703 

98 นายจําเริญ ปานด้วง 080-6989681 

99 นายนราทรรศ พนัธ์ฤทธิ7ดํา 080-7755642 

100 นางสาวชนิษฎา นาคฤทธิ7 086-9460056 

101 นางสาวศศิธร หนดีู 081-8952770 

102 นางสาวกชพร ฟักช่วย 084-8416794 

103 นายวชัระ วสนุธราภิวฒัก์ 086-6826337 

104 นายโสภณ เมืองทรัพย์ 089-7277635 

105 นางสาวสนีุย์ ประดู ่ 081-2739560 

106 นางสาวเสาวลกัษณ์ อินทรสวุรรณ  - 

107 นางพาณี นาคฤทธิ7 081-2716822 

108 นายลาภ เจริญพงศ์ 085-7922367 

109 นายอําพล ร่มเยน็ 089-1822763 

110 ร.ต.ต.เจริญ สขุวฒันา 086-2725576 
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111 นางพิศมยั หลงัหลี 089-6519480 

112 นางรัตนาวด ี ใยทอง 083-6518013 

113 นางปิยะนาถ กลิ,นภกัดี 081-6079495 

114 นายทรงชยั วงษ์วชัรดํารง 081-3550662 

-------------------------- 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00น. 

นายประเวช  พรหมปาน แนะนําบุคลากรของเทศบาลเมืองทุ่งสง ดังนี้ 
๑. นายทรงชัย  วงษ์วัชรดํารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
๒. นายพิเชษฐ ์อุษาสุมงคล  ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
๓. นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
๔. นางปิยะนาถ  กลิ่นภักดี บรรณารักษ์  

แนะนํานักวิชาการ ผู้มาร่วมการประชุมเสวนา 
๑. อาจารย์ขวัญสรวง  อติโพธ ิ
๒. อาจารย์ประเสริฐ  ฤทธิสาํเริง 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรดํารง − แนะนําอาคารศูนย์ส่งเสริมสวสัดิการผู้สูงอาย ุ ซึ่งจะเปิดเป็นทางการในวันท่ี ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๖  

− จะมีเจ้าหน้าท่ีจากกองสวัสดิการสังคมมาช่วยดูแลต้ังแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๖ 

− ฝากให้ชมรมผู้สูงอายุและชมรมข้าราชการบาํนาญ ช่วยตรวจสอบ วางแผน วา่
ท่านต้องการทํากิจกรรมอะไร และต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์อะไรบ้าง แจ้งกอง
สวัสดิการสังคมได ้

− ให้ท่านตระหนักว่าอาคารหลังนี้เป็นของทุกคน เป็นของชมรม เทศบาลเป็น
เพียงผู้เข้ามาดูแลรักษา และให้ความสะดวกแก่ท่าน  

− ขอขอบคุณคุณวรวิทย์  โกสุวรรณ ท่ีเป็นคนจุดประกายความคิดเรื่องของการ
พัฒนาอาคารทรส. ของรถไฟ เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองทุ่งสง  

− หลายคนคงไม่ทราบว่าเดิมอาคารหลังนี้เคยเป็นท่ีตั้งของแบงค์สยามกัมมาจล
สาขาภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย และขณะน้ีทางเทศบาลได้ทําสัญญาเชา่
เพื่อนํามาปรับปรุงจากการรถไฟแล้วครับ 

อาจารย์มานิตย์ พรามหณ์ชูบัว เกริ่นนํา 

− คณะผู้บริหารนําโดยนายทรงชัย วงษ์วัชรดํารง ดาํเนนิงานพัฒนาเมืองด้วย
แนวคิดโปร่งใส ร่วมคิด ร่วมทํา วันน้ีทุกท่านจะได้มาร่วมคิด ร่วมทํา รวบรวม



6 

 

เรื่องราวโบราณสถาน โบราณวัตถุ ภูมิปัญญาความรู้จากทุกท่าน 

− ขอแนะนําผู้ร่วมการเสวนาด้วยในวันน้ี คืออาจารย์สองท่านเป็นนักวิชาการ นัก
ออกแบบ นักพัฒนาผังเมือง 

− อาจารย์ประเสริฐ    ฤทธิสาํเรงิ 

− อาจารย์ขวัญสรวง  อติโพธ ิ

− และเรียนเชิญคุณปิยะนาถ  กลิ่นภักดี เริ่มดําเนินการเสวนา ครับ 
นางปิยะนาถ  กลิ่นภักด ี − หลายคนอาจสงสัยว่าอาจารยเ์ป็นใคร มาจากไหน มาทําอะไร จะแนะนําให้เรา

ได้ร่วมกันคันหารากเหง้าของทุ่งสงอย่างไร และเพื่อไม่ให้ป็นการเสียเวลาอยาก
ให้ทุกท่านได้พบกับอาจารย์ทัง้สองท่านเลยค่ะ 

อาจารย์ขวัญสรวง  อติโพธ ิ − สวัสดีครับ ปีน้ีผมอายุ ๖๓ ปี เกิดปี พ.ศ.๒๔๙๔ คุณพ่อเป็นผู้พิพากษา เรียนจบ
เป็นอาจารย์สอนที่คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

− มาทุ่งสงเป็นคร้ังแรก ที่ตรงนี้สุดยอดมากครับ มองไปทางทิศใต้เห็นเขาแจ่มยืน
ตระหง่านอยู่ ด้านทิศเหนือไกลออกไปก็เห็นทิวเขา เห็นตน้ไม้ ธรรมชาติที่ดู
งดงาม น่าอยู ่

− ไม่อยากให้เรียกอาคารแห่งนี้ว่าศูนย์ผู้สูงอายุ ดูเชย ทุกคนควรมาระดมความคิด
ตั้งช่ือใหม่ ให้ฟังแล้วคุ้นหู และพูดติดปาก 

− ผมมีสไลด์ที่เคยทําไว้นานมาแล้วเก่ียวกับการค้นหาประวัติศาสตร์ ที่ผมเคย
เสนอให้กับเมืองหัวหิน ก็อยากท่ีจะนํามาแลกเปลี่ยนกันท่ีทุ่งสงอีกคร้ัง
(รายละเอียดการบรรยายดูเอกสารแนบ) 

อาจารย์เสริฐ  ฤทธสิัมเริง − เดิมผมเคยทํางานท่ีส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย ์

− ขณะน้ีเกษียณแล้ว 

− เคยมาทางใต้มาสรา้งพระตาํหนักทักษิณราชนิเวศ เป็นอินทีเรียดีไซน์  

− งานสุดท้ายก่อนเกษียณคือซ่อมพระตําหนักที่สงขลา 

− สวนท่ีพระตาํหนักทักษิณราชนิเวศ เป็นสวนป่า และไม้ดัด 

− การปลูกต้นไม้โดยรวมมีอยู่ ๓ ประเภท คือ ไม้ป่า ไม้ดอกหรือไม้ประดับ ไม้
แดก คือ ผัก ที่กินได้  

− การซ่อมอาคารเก่าทําไดไ้ม่ยาก แต่ต้องมีงบประมาณพอ อาจมีการดําเนินงาน
ในลักษณะทําไปและให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเรียนรู้ไป
พร้อม ๆ กันก็ได้ 

− สําหรับที่ทุ่งสง ผมอยากนํานักศึกษาสถาปัตยกรรมมาเขียนแบบเพื่อบันทึก
เรื่องราวทางสถาปัตยกรรม ของบ้านพักรถไฟเก่า  
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− บ้านเก่า ๆ ของเก่า ๆ ไม่ควรทิ้งควรเก็บรักษาไว้ เพราะทุกอย่างล้วนมีคุณค่า 
นั่นคือประวัติศาสตร์ท่ีสามารถจับต้องได้ การได้เห็นตู้รถไฟท่ีถูกทิ้งไว้จนผุพัง
เป็นสุสาน เห็นแล้วน่าเสียดายตู้โบก้ีรถไฟเก่า ๆ มันบ่งบอกถึงความเป็นมา 
เป็นมายังไง มาจากที่ไหน ทําไมต้องเอามา นั่นคือพลังที่เหลืออยู่ของคนรุ่นเก่า  

− ชุมทางทุ่งสง มีเร่ืองของรถไฟเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีสุด 

− ธนาคารสยามกัมมาจล ธนาคารสาขาภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย ก็สําคัญ 

− ต่อมาคือเรื่องโรงงานปูนซิเมนต์ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เข้ามาในเมืองทุ่งสง  

− อาคารเก่าของเมืองทุ่งสงที่มีอยู่ หากเขามีชีวิต เขาคงพูดวา่ทําไมถึงทิ้งขว้างเขา 
ดังน้ันเราควรให้ชีวิตแก่เขา ผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์ซ่อมแซมและใช้สอย
อาคารเก่าน้ีให้ได ้

− สําหรับเมืองทุ่งสง มีสิ่งที่น่าชื่นชมคือเรื่องสิ่งแวดล้อมท่านนายกเทศมนตรีได้ทํา
ไปมากแล้ว การไปสร้างสวนสาธารณะติดภูเขา ที่มีลักษณะเป็นสวนปา่ มีพันธุ์
ไม้พื้นถ่ินเป็นส่วนใหญ่ เป็นเร่ืองที่ถูก ไม่ควรไปสร้างเลียนแบบประเทศอ่ืน เช่น 
สวนญี่ปุ่น หรือสวนอังกฤษ  

− ทุ่งสงวันน้ี มีบ้านเมืองสวย หมู่บ้านรถไฟที่สวยมาก ผมทราบมาวา่เมืองทุ่งสงมี
ที่ดินที่เป็นของการรถไฟเยอะมาก เมื่อวานท่านายกฯ จึงพาไปคุยกับคนรถไฟ
คนรถไฟที่นี่ทุกๆ คนพูดกันไม่ยากไม่ต้องทะเลาะกันสักนิด เขาให้การสนับสนุน 
แต่ว่าทางฝา่ยบริหารของการรถไฟเค้าคิดอะไรกันอยู่ จะวางแผนเปลี่ยนแปลง
บ้านเมืองยังไง แล้วคนทุ่งสงอยากให้เค้าเปล่ียนแปลงมั้ยครับ ยังไงการ
เปลี่ยนแปลงก็ต้องเก่ียวกับคนทุ่งสงอยู่ดี จะให้คนอ่ืนมาทําลายบา้นเรามั้ยครับ 
บ้านของเราเราต้องช่วยกันดูแลเองจริงไหม 

− รู้สึกยินดีและดีใจมากที่เห็นทุกท่านในวันนี้ หลายคนคงอายุรุ่นเดียวกับผม
ตอนนี้ผมอายุ ๖๘ ปีแล้ว ผมเห็นบ้านเก่า เมืองเก่า อาคารไม้เก่า ๆ ท่ีคนเขา
บอกนั่นตลาดร้อยปี นี่ตลาดนํ้า เมืองทุ่งสงมีอะไรบ้างที่เป็นจุดขาย ที่ให้คนเขา
มาเยี่ยมมาเยียนเรา มาเยือนเรา ผมไม่อยากให้ใช้คําว่าท่องเที่ยว เพราะ
ท่องเที่ยวทําให้ประเทศไทยเจ๋งมาเยอะแล้ว นักท่องเท่ียวมา เราไม่มีกติกาให้
เค้า เค้าก็เอาขยะทิ้งไว้บ้านเรา ฉะนั้นคนทุ่งสงทุกคนต้องเป็นผู้สร้างกติกา 
นายกฯท่านเป็นเพียงแต่ผู้เฝา้แผ่นดินให้ ท่านคือข้าราชการการเมืองคนนึง ที่
พวกเราเป็นคนเลือกท่านข้ึนมา ผมไม่ได้ยกยอท่านนายกฯ นะ แต่โดยตําแหน่ง
หน้าท่ีวันนี้ท่านต้องทําอย่างนั้นใช่ไหมครับ และในอนาคตท่านยังจะสู้ไหมมั้ยถ้า
มีอะไรแทรกแซงเข้ามาหรือมีการแปรพรรคของคนที่ศรัทธาท่าน เลือกท่าน
ข้ึนมารับใช้คนทุ่งสง จะมีใครท่ีมายุ่งกับของเก่า ๆ ตึกเก่า ๆ ผุพังแล้ว  
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− คร้ังหน้าถ้าผมมาทุ่งสง ผมจะฟัง ลุง ป้า นา้ อา พูด และช่วยคิดกันต่อ ถึงผม
เป็นคนนอก ผมยังอยากจะจะทําอะไรให้ทุ่งสง  

− ในตลาดมีตึกเก่า ๆ อาคารไม้เก่า ๆ ถ้าใครสามารถบํารุงรักษาซ่อมแซมรักษา
สภาพอาคารไม้เก่าๆ นี้เอาไว้ได้ให้รางวัลเค้าเลยครับ ยกเว้นภาษีอีกต่างหาก
ใช่ม้ัยท่านนายกฯ  

− อาคารยิปอินซอย ซ่อมแซมอาคารซ่อมไม่ยาก คนโบราณเค้ายังทําได้ เราทําไม
ปล่อยให้โทรม  

− อาคารเก่ารถไฟ ต้องขอบคุณต้นจามจุรีอย่างยิ่งที่ทําให้ตรงนั้นร่มร่ืน พอซ่อม
เสร็จตรงน้ีจะเป็นศูนย์ท่ีไปเจอพบปะสังสรรค์กันผู้ใหญ่จะไปทําอะไร ไปเล่น
อะไร จะไปย้อนยุค ย้อนอดีตก็ใช้อาคารตรงน้ีเลย วันดีคืนดีที่รถไฟก็ฉายหนัง
กลางแปลงให้เด็ก ๆมาดูกันย้อนยุคกลับไปหาอดีต อาจารย์ขวัญสรวงพูดไว้แล้ว 
อดีตคืออะไร  ปัจจุบันคืออะไร อนาคตเราจะไปทางไหน ผมคิดว่าท่ีนี่ เร่ืองป่า 
เรื่องต้นไม้ ไม่ต้องห่วง เร่ืองทํามาหากินไม่ต้องคิดแล้ว แต่เมื่อประเทศชาติ
อาเซี่ยนเปลี่ยนเรารับทันมั้ย คนทุ่งสงรับทันมั้ย ท่ีนี่มีของดีทั้งนั้นเลยเหลือแต่
ปัดกวาดทําบา้นเมืองให้สะอาด ทําจิตใจให้ผ่องใส เอาธรรมะเข้ามาช่วยนิด
หน่อย อาคารจะใช้ชา่งซ่อมส่งเดชไม่ได้ต้องหาช่างฝีมือดี ๆ ที่นี่เป็นที่น่าพักผ่อน
ที่สุด มีป่า มีวัด มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ผมแค่ได้สัมผัสวันเดียวผมได้อะไร
เยอะมาก ขอบคุณครับ 

ปิยะนาถ  กลิ่นภักด ี − ขอบคุณอาจารย์ประเสริฐ และอาจารย์ขวัญสรวง มากค่ะ 

− มีใครอยากซักถามอะไรอาจารย์เพิ่มเติมหรือจากจะบอกเล่าอะไรไหมคะ ให้
เตรียมไว้ได้เลย  

− อยากจะขอเล่าเร่ืองของตนเองให้ทุกท่านได้ทราบวา่ จริง ๆ แล้ว เป็นคน
นครศรีธรรมราช เกิดที่อําเภอเมือง ไม่ได้เกิดที่ทุ่งสง แต่มาอยู่ท่ีนี่ตั้งแต่ปี 
๒๕๒๔ ตอนนี้กลายเป็นคนทุ่งสงไปเสียแล้ว ถึงวันนี้อยากที่จะทําอะไรดี ๆ ฝาก
ให้กับเมืองทุ่งสง ก่อนจะเกษียนออกไป 

− อดีตนายกเทศมนตรี พันเอกชุมพล  จินดาโชติเคยเล่าเร่ืองของเมืองทุ่งสงให้ฟัง 
ท่านเลา่วา่เดิมทุ่งสงเคยเป็นแหล่งอาหารของกองทัพของเจ้าพระยานคร มี
หน้าท่ีลําเลียงเสบียง ไปให้กับกองทัพเรือที่กันตัง ที่วัดจอดเป็นท่าเรือใหญ่ 

− ประมาณปี ๒๕๕๒ เทศบาลเมืองทุ่งสงได้จ้างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นท่ี
ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย รวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสงและวางผัง
อนุรักษ์อาคารและพื้นท่ีประวติัศาสตร์เมืองทุ่งสง  เราก็ได้ข้อมูลประวัติศาสตร์
มาส่วนหน่ึง ส่วนมากเป็นเรื่องเล่า จากหลักฐานมีน้อย จะทยอยออกเผยแพร่
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ทางเว็บไซต์เร็ว ๆ นี้ ไม่เกินเดือนพฤกษภาคม 

− สําหรับอาคารเก่ารถไฟ ขณะน้ีเทศบาลได้ทําสัญญาเชา่จากการรถไปแล้วท้ัง ๒ 
หลัง ระยะเวลานานคร้ังละ  ๓ ปี อาคารหลังที่ ๑ ได้ต่อสัญญาคร้ังท่ี ๒ แล้ว 
สําหรับอาคารหลังที่ ๒ติดกับต้นจามจุรี กําลังรอการรถไฟส่งมอบพื้นที่ อาคาร
หลังที่ ๑ มีสภาพชาํรุดมากเกินกว่าที่จะเข้าไปใช้สอยพื้นท่ีได้ จําเป็นต้องมีการ
อนุรักษ์และซ่อมแซมก่อน ทางกองช่างเคยเสนอให้ร้ือและสร้างใหม่เหมือนเดิม
อาจใช้งบประมาณน้อยกว่า แต่ท่านนายกบอกว่า ทาํไม่ได้ การทําเช่นนั้นเป็น
การทําลายความประทับใจ ความรู้สึก ความผูกพนั ของคนทุ่งสงท่ีมีต่ออาคาร
หลังนี้ เราจะทําลายสิ่งเหล่านีไ้ม่ได้ ท่านได้ปรึกษานักวชิาการหลายทา่น และได้
สถาปนิกที่เคยทํางานอนุรักษ์วังเก่าที่กรุงเทพฯ มาเป็นผู้เขียนแบบให้ ก่อน
เขียนแบบได้มีการสํารวจสภาพของอาคารและแบบทางสถาปัตยกรรมและ
บันทึกไว้เป็นข้อมูลไว้ให้ศึกษาเรียบร้อยแล้ว จากการสาํรวจทําให้ทราบว่า
อาคารหลังที่ ๑ โครงสร้างบางส่วน มีสภาพดีกวา่อาคารหลงัที่ ๒  เน่ืองจาก
อาคารหลังที่ ๑   ยังไม่เคยมีการซ่อมแซม ปรับปรุงของเดิม แต่หลังที่ ๒ มีการ
ปรับปรุงไปคร้ังหนึ่งแล้ว มีการเปลี่ยนไม้พื้น ไม้โครงหลังคา เปลี่ยนกระเบ้ือง
ว่าวเป็นกระเบ้ืองลอน แล้วต้นจามจุรีก็ต้องวิเคราะห์ลึก ๆ อีกว่ารากตันไม้เข้า
ไปทําลายให้โครงสร้างอาคารทรุดหรือไม่  

− ทําไมถึงกล้าบอกว่าอาคารหลงันี้มีอายุไม่ต่ํากว่า ๙๓ ปี ที่เป็นเช่นนี้เพราะแบงค์
สยามกัมมาจลมาเปิดสาขาภูมิภาค สาขาแรกในอําเภอทุ่งสง ในปี พ.ศ.๒๔๖๓ 
ถ้านบัถึงวันนี้ ก็ ๙๓ ปีพอดี   

− การวา่จา้งเขียนแบบออกแบบอาคารหลังที่ ๑  ให้เขียนตามแบบเดิม ใช้วัสดุที่
ใกล้เคียงของเดิม เปลี่ยนแปลงให้น้อยท่ีสุด 

− เมื่อแบบเสร็จ ปัญหามีอยู่ว่าแล้วจะให้ใครบูรณะได้ติดต่อทางกองช่าง ติดต่อ
ทางสถาปนิก ติดต่อเทศบาลหลาย ๆ แห่งที่เขามีอาคารเก่าไม่วา่จะเป็นทาง
สงขลา ไม่มีใครมาทําให้เลยค่ะเขาบอกว่างานเขาเยอะมาก และเป็นไปไม่ได้ที่
เขาจะมาทาํอาคารหลังน้ี พอดีท่านนายกฯไปเจอกับอาจารย์จําเนียร อาจารย์
จําเนียรแนะนําให้รู้จักกับอาจารย์ประเสริฐซึ่งท่านจะมีความเชี่ยวชาญในเร่ือง
การอนุรักษ์อาคารเก่า ทา่นเคยอยูส่ํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่ง
ท่านจะทําเก่ียวกับเรื่องของอาคารเก่ามาโดยตลอด ฉะนั้นจึงมีความเชี่ยวชาญ 
และรู้จักบริษัทที่ทํางานดา้นน้ี ต่อไปคงไม่มีปัญหาเรื่องการหาผู้รับจ้าง 

− นอกจากนี้ยังได้อาจารย์ขวัญสรวง  อติโพธิ มาช่วยเราอีก ท่านเป็นนักพัฒนา
เมือง คือท่านเป็นทั้งสถาปนิกและนักผังเมือง ท่านสามารถท่ีจะมองตามผัง
ความคิดของท่าน มองในส่วนท่ีเราคิดกระจัดกระจายอยู่ทั้งหมด ให้มารวมเป็น
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กลุ่มก้อน เมืองทุ่งสงคือเมืองของพวกเรา ที่น่ีเป็นของเรา เราเป็นเจา้ของ ใช่ว่า
เทศบาลเป็นเจ้าของหรือหน่วยงานไหนเป็นเจ้าของ ต่อไปอาคารเก่าหลังที่ ๒  
จะเป็นท่ีที่เราจะได้มาน่ังคุยกัน มาน่ังสังสรรค์กัน ในตัวอาคารใหญ่หลังนั้น
อาจจะกลายเป็นสโมสร อาจเป็นที่เลี้ยงสังสรรค์เล็ก ๆ   คิดได้เยอะแยะใน
กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนกับอาคารหลังนี้ต่อไป หากถามว่าสิ่งท่ีเราฝัน ทุกคนฝัน
ร่วมกับเราหรือไม่ ถ้าทุกคนบอกว่าไม่ และไม่ได้ต้องการแบบนั้นเลย เทศบาลก็
ควรเปล่ียนแปลงความคิดที่จะทําต่อ เราต้องมานั่งคุยกันหลาย ๆ ครั้งหาเหตุ
และผลกันและกัน ร่วมทําในสิง่ที่เราอยากให้เป็น….    

− วันนี้เทศบาลได้เชา่อาคารรถไฟเสร็จสิ้นแล้วท้ังสองหลังรวมทั้งพื้นที่ระหว่าง
อาคารที่เค้าจอดรถท่ีตรงนั้นเราก็เชา่นะคะเราต้องจ่ายการรถไฟทุกปี ปีละแสน
กว่าบาท  แต่ท้ังนี้เราต้องมาถามเจ้าของเมืองว่าเห็นด้วยหรือไม่ จะเป็น
พิพิธภัณฑ์ในตัวด้วยสภาพอาคารเก่าอยู่แล้ว อาจจะมพีิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เก่ียวกับ
รถไฟ แต่เราต้องถามทุกท่านด้วยว่าเห็นด้วยกับเราหรือไม่ ถ้าเราไม่เชา่อาคาร
เก่าเหล่านั้นเอาไว ้รถไฟทุบท้ิงแน่ ๆ ค่ะ เค้าจะทําตึกอาคารพาณิชย์เหมือนฝั่ง
ตรงข้ามเราคงเสียดายแน่ ๆ เลยค่ะ เราควรอนุรักษ์อาคารตรงน้ันไว้  รักษาสิ่งท่ี
มีคุณค่าของเมืองเอาไว้ ตอนน้ีเราได้เชา่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะมีคนมาช่วย
ทํา  ถ้าเราจะอนุรักษ์ปรบัปรุงข้ึนมาคงเป็นไปได้ง่ายเท่าที่อาจารย์ประเสริฐเดิน
สํารวจดู การปรับปรุงอาจจะไม่ถึงสิบล้านเอาช่วยประหยัดไม่เป็นภาระของ
ท้องถ่ินได้ และถ้ามันเป็นแบบน้ันได้ยิ่งดีกว่าเราจะได้เห็นอาคารหลังนั้น อาคาร
หลังที่ ๒ ท่ีเรากําลังจะได้รับมอบจากรถไฟไม่น่าจะภายในเดือนหรือสองเดือนนี้
เรามาทาํให้ที่ตรงน้ันเป็นท่ีพบปะกันของเรากันดีกว่าไหมในอนาคตต่อไปท่ีตรง
นั้นเราจะไปทําความสะอาด ตรงชานชลาดา้นตรงระเบียงหาเก้าอ้ีไปนั่งเล่นได้ 
สร้างกิจกรรมตรงนั้นข้ึนมาแล้วพวกเราไปนั่งพูดคุยกัน เร่ืองท่ีเราได้ทําเอาไว้
เรื่องของแบงค์สยามกัมมาจล  

− เรื่องของรถไฟทุ่งสง ทราบไหมคะว่าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ท่ีจะถึงนี้ คือวันที่
ครบรอบ ๑๐๐ ปี ของสถานีรถไฟทุ่งสง  

− เรื่องของวงดนตรี ยูเอ็มคาลิปโซ่ ไม่ทราบว่าใครจาํได้บ้างคะ มีเพลงทุ่งสงรําลึก 
ใครร้องได้บ้าง ช่วยร้องให้ฟังหน่อยนะคะ 

นายถาวร   รัตนพันธ ์ ร้องเพลงทุ่งสงรําลึก  ผู้เข้าร่วมประชุมร้องคลอไปด้วย เนื้อร้องดังนี้ 
 โอ้ทุ่งสงแดนน้ีนี่เอย จะไม่ขอลืมเลย ดินแดนท่ีเคยสุขสันต์
มองทางไหนล้วนชวนให้ฝัน ดังเป็นแดนสวรรค์ ท่ีสวยประเสริฐเพริดแพรว้
โอ้เป็นบุญแล้วที่ได้มา จะไม่ขอลืมว่า แดนนี้มีมนต์แม่นแล้ว
มองทิวเขาเป็นเนินป่าแนว ดังสวรรค์เมืองแก้ว สมแล้วทุ่งสงถ่ินงาม
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เป็นเมืองฟูเฟื่องไปด้วยพืชผล อีกท้ังฝูงชนนั้นเล่า เลิศล้นด้วยคุณธรรม 
สมแล้วน่ีหนาที่ชื่อทุ่งสงถ่ินทองแดนงาม เที่ยวมาจนทั่วเขตคาม ไม่เคยเห็นงามที่ไหน 
แม้นจากไปหัวใจให้เตือน จะไม่ขอลืมเลือน จนแม้จะชีพสลาย 
คงคะนึงคิดถึงทุ่งสงไม่วาย ถึงจากกันไปเพียงกาย แต่ใจยังฝังไม่ลืม  

การแสดงความเห็นจากผู้ร่วมประชุม 
นายมณี  แก้วประเสริฐ ประธานชมรมข้าราชการบาํเหน็จบํานาญอําเภอทุ่งสง 

          ขอชมวิสัยทัศน์ที่ดีของนายกเทศมนตรีและท่ีมีความคิดที่จะทําสิ่งดี ๆ 
ให้กับอําเภอทุ่งสงกระผมคิดว่าสิ่งน้ีเราต้องร่วมมือกัน เมื่อนั่งฟังแล้ว ก็อยากจะ
เห็นเป็นรูปธรรม คือไม่ได้คิดเปล่า ๆ อยากเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งข้ึน ผม
ก็อยากจะนําเสนอเล็ก ๆ น้อย เพือ่ให้ท่านผู้รับผิดชอบรับไว้พิจารณา คือ 

− ประการแรกผมคิดว่าเราต้องมีวัตถุประสงค์ให้ตรงกันก่อน ว่าสิ่งท่ีเราจะทํา
ต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไร อธิบายทําความใจกันให้ชัดเจน สิ่งน้ีสาํคัญมาก
ถ้าหากเรากลับไปแล้ว แล้วเราสงสัยวา่วันนี้เราจะมาพูดเรือ่งอะไร ประโยชน์ที่
จะเกิดข้ึนจากสิ่งที่เราจะทํานีคิ้ดว่าคงต้องใช้พลังกันมากมายพอสมควรแม้แต่
งบประมาณต่าง ๆ ถ้าจะให้เป็นรูปธรรมออกมาได้  

− ต่อมาต้องมีการวางแผนนิดนึงนะครับ เราไม่ได้เน้นในเร่ืองของสถานที่อย่าง
เดียว  เมื่อก้ียกเรื่อง วงดนตรียูเอ็มคาลิปโซ่มา ผมก็เคยได้สัมผัสนะครับ ตอนนี้
ผมก็อายุ ๗๒ ปี แล้ว ก็คิดว่ามีเร่ืองเก่า ๆ ท่ีจะเล่า เช่นเรือ่งของรําวง คนท่ีนั่ง
อยู่ตรงนี้ คงไม่รู้ว่า เมื่อก่อนทุ่งสง มีรําวงหลากหลาย มีรําวงขายบัตร สนุกมาก 
ครับ สมัยผมหนุ่ม ๆ คณะท่ีเราชื่นชมมาก มาจากปากพนงัมาหากินท่ีทุ่งสงจน
รํ่ารวย และอีกหลาย ๆ เร่ือง ในเร่ืองของอาหารและวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ  

− ถ้าจะรวบรวมจริง ๆ เรานา่จะแบ่งหมวดหมู่กัน ใครถนัดสนใจในเร่ืองอะไรเรา
น่า จะจัดเป็นกลุ่ม ใครสนใจในเร่ืองอาหารไปอยู่สักกลุ่มหนึ่ง ศึกษาค้นคว้าเร่ือง
อาหารของอําเภอทุ่งสง แล้วนําเสนอ ใครสนใจในเร่ืองประเพณีวัฒนธรรมเก่า 
ๆ ก็ไปอีกกลุ่ม แม้แต่เร่ืองศาสนา ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เรา
น่าจะแบ่งหมวดหมู่กัน หาคนสนใจในเรื่องเหล่าน้ันมาให้ข้อมูลต่าง ๆ คิดว่าคง
จะเป็นประโยชน์มากครับ 

− ผมเองก็ศรัทธาในท้องถ่ินน้ีครับ ขอบคุณมากครับ 
นายนริศ รัตนพันธ ์ − ผมเคยเรียนประวัติศาสตร์ ผมเคยคุยกับท่านนายกฯ แล้วว่าทุ่งสงเป็นเมืองใหญ่

เป็นสถานท่ีราชการด้วย มีชุมทางรถไฟด้วย น่าจะมี Museums ซักแห่งนึง  

− ไม่ก่ีวันน้ี มีหนังสือจากเทศบาลไปถึงผม ผมก็ได้นั่งอ่าน หลานถามว่า ตาอ่าน
อะไร ผมหันไปบอกหลานว่า ฝันน่าจะเป็นจริงแล้ว  

− ผมอยากเรียนถามท่านอาจารย์ ว่าอาจารยไ์ปมาหลายที่แล้ว แล้วเราทาํอย่างไร
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ให้เกิดพิพิธภัณฑ์ข้ึนมา  

− ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึ งเป็นนโยบายที่พวกเราฝันร่วมกันอาจารย์จะมี
แนวความคิดอย่างไรท่ีจะปรับปรุงให้เป็นมาตรฐาน ทุ่งสงเป็นเมืองใหญ่ สร้าง
มา เป็นร้อยสองร้อยปีแล้ว เป็นเมอืงท่ีมีการค้าขาย ผมก็อายุมากแล้วอยากเห็น
ทุ่งสงก้าวไปข้างหน้าอย่างดีมีคุณภาพ ขอบคุณมากครับ 

นายช้ัน บุญฉาย − รองประธานชมรมข้าราชการบําเหน็จบํานาญทุ่งสง 

−          วันนี้ผมจะเล่าตาํนานให้ฟัง ตํานานเป็นเร่ืองเล่าท่ีอาจารย์บอกว่ามันเป็น
ประวัติศาสตร์ วันนี้มาพูดคุย มาเสวนากัน  

− ผมเดิมเป็นคนพื้นเพชายฝั่งท่าศาลา ขนอม สิชล นครศรีธรรมราช  

− ผมมาอยู่ทุ่งสง ปี ๒๕๐๒ มีตึกอยู่หลังเดียว ภูมิประเทศยึดกับภูเขาเขาแจ่ม  

− ชุมชนในสมัยก่อน ผมอ่านในวารสารนครศรีธรรมราช เขียนโดยคุณชาลี  ศิลป
รัศมี ย้อนอดีตถึงชาวอินเดียเดินทางเข้าสุวรรณภูมิ มาข้ึนฝั่งที่เมืองพังงาหรือ
เมืองตะโกลา แล้วตั้งถ่ินฐานอยู่ตรงนั้นสร้างภูมิปัญญาของเขาคือวัดพระ
นารายณ์ การเดินทางใช้มรสมุตะวันตกเฉียงใต้ ใช้เรือใบ มองยอดเขาเหมนเป็น
ที่ต้ังว่าถ่ินนี้คือสุวรรณภูมิ เพราะฉะนั้นเรือสําเภาจะดิ่งตามกระแสลมตะวันตก
เฉียงใต้มาข้ึนฝั่งที่พงังาแล้วต่อไปก็เดินทางโดยอาศัยสายน้าํ คือคลองสินปุน 
อําเภอเขาพนม เดินต่อไปเร่ือย ๆ ฉะนั้นภูเขาตรงน้ีสายนํ้าจะแบ่งเป็นสองสาย 
สายน้าํหนึ่งลงอ่าวไทยอีกสายหนึ่งลงมหาสมุทรอินเดียไปออกท่ีกันตัง เพราะ
การการเดินทางตา่ง ๆ ลัทธิพราหมณ์จะมาตั้งเป็นกลุ่ม นับอายุก็เป็นร้อยปีท่ีสืบ
ได้ตอนนี้ หลังจากเดินทางแล้วก็มาพบสายน้าํตาปีเดินทางข้ามเขาแจ่ม อําเภอพิ
ปูนไปตั้งหลักอยู่ท่ีวัดโมคลานข้างสนามบินนครศรีธรรมราช ต่อจากน้ันอีก
สายนึงเดินทางผา่นแม่น้ําตาปไีปท่ีเขาคา ซึ่งมีโบราณสถานของพราหมณ์
ต่อจากนั้นเดินทางไปถึงไชยา ฉะน้ันพื้นเพของอําเภอทุ่งสง เม่ือมีสายน้ําสําคัญ
สายน้าํที่ไหลอยู่ตามแผนที่เป็นสายนํ้าที่ใหญ่มาก ทุ่งสงจึงเป็นชุมชนการเกษตร 
เราจะเห็นวา่หมู่บ้านต่าง ๆ หรือตําบลต่าง ๆ จึงมีชื่อว่า นา อย่างเช่น นาหลวง
เสน  นาไม้ไผ่ นาไม้ดัด นาใหญ่ นาเกิดเป็นพื้นนาทั้งนั้น ฉะนั้นชุมชนทุ่งสง
ดั้งเดิม ชาวบา้นมีอาชีพทํานา ใช้แรงงาน วัว ควาย อุปกรณ์คือหัวไถ คันไถ การ
เลี้ยงวัว ก็จะมีล่อวัว สินค้าตา่ง ๆ มีการแลกเปลี่ยน ชุมชนทุ่งสงเดิม ชื่อว่า นา
ตาฤกษ์ มีตลาดโคกแซะคือมีต้นแซะคือไม้ธรรมชาติกระจงจะกินเป็นอาหาร 
ส่วนชื่อนาตาฤกษ์ ผมคิดว่าคงจะมีผู้สูงอายุที่มีชื่อว่านายฤกษ์เลยใช้ชื่อนี้ คนทุ่ง
สงถ้าดูไปจะมีคนตรัง ปากพนัง นาสาร เยอะ ผมได้รับความรู้จากผู้ใหญ่ยอม 
ชาญอาวุธ ท่านเสียชีวิตไปเมือ่ปีที่แล้ว บ้านที่ผมอยู่ชื่อว่าบ้านท่าหลวง เรือจาก
กันตังจะมาจอดอยู่หลังถํ้าตลอด สินค้าสมัยนั้นมี หมู กะปิ เกลือ ขนมาทางเรือ 
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นํามาค้าขายกันท่ีตลอดโคกแซะ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ผมคุยกับเจ้าคณะ
อําเภอ มีของโบราณหลายชิ้น มีคลองชาวบา้นไปหาปลาพบเรือที่สัญจรไปมาใน
คลองนี้ จากกันตังมาทุ่งสงเรือตอนน้ีอยู่ที่ห้วยขันสภาพสมบูรณ์มาก ชุมชนทุ่ง
สงส่วนใหญ่ทํานา วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้จากการทาํนา ผมอยากใช้ชื่อว่าชมุของ
ให้ของมีเยอะ ๆ เช่นหัวไถ  เหลาะวัวอย่างข้างบ้านอาจารย์นริศมีฝาไห อาจารย์
นริศบอกได้ว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้ของพวกนี้จะสูญหาย ที่หนอง
ปลิงมีเรือลําเล็ก ๆ ถ้าอาจารย์อยากดูก็ไปดูได้  วัสดุทําบ้าน เรือน มาจากป่า
สาคูตามหนองน้ําต่าง ๆ สมัยก่อนไม่มีกระเบื้องมุงหลังคา  ใช้จากมุงหลังคา
เรียกว่าจากสาคูมีชาวบ้านไปปลูกเอาไว้ตามหนองนํ้าต่าง ๆ แล้วเอาใบมามุง
หลังคาน่ีคือวิถีชีวิต ฉะน้ันในพิพิธภัณฑ์เมืองทุ่งสงถ้ามีอาสามัครไปถ่ายรูปไว้
ก่อน ตามหมู่บ้านต่าง ๆ สมัยก่อนผมคิดถึงน้ําหวานจากอ้อย  เคร่ืองหีบอ้อย  
ใช้วัวเดนิเป็นวงกลม เคร่ืองหีบอ้อยอยู่ที่นาข้ีเป็ดเขาวางท้ิงตากแดดตากฝน 
อาเซียนปี ๕๘ กําลังจะเข้ามาผมคิดถึงตอนไปสมุทสาคร  ผมเสียเงิน ๕,๐๐๐ 
ไปดูห่ิงห้อย แพลม ๆๆ แล้วที่พักมีน้ํากระด้างฟอกสบู่ไม่ได้เกิดฟองเลยผมว่ามัน
ไม่ได้อะไรเลย ยิปอินซอย มีความสัมพันธ์กับนายฤทธิ์  ชว่งเจริญ ทุ่งสง มีของ 
มีของเก่า ๆ เยอะ เรามาน่ังหลับตานึกย้อนดูว่า บา้นเรามีเหลาะวัว  มีหัวไถเก่า 
ๆบ้างไหม เหล็กขูดเก่า ๆ แลว้มาบอกน้องปิยะนาถ  กลิ่นภักดี วันก่อนได้คุยกับ
ท่านรองนายกฯว่า วังหีบมีอาคารเก่ามีหน้าอาคารสวยงามมากเป็นหน้าจั่วบ้าน
งดงามมาก 

− ผมยินดีมากที่ได้มาร่วมเสวนาในวันนี้ ขอบคุณมากครับ 
นายประเวช  พรหมปาน − ขอขอบคุณ พี่ช้ันมากครับ 

− สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย รวบรวมประวัติทุ่งสงไว้แต่ยังไม่สมบูรณ์ เร่ืองราวท่ีพี่
ชั้นเล่ามา เราจะรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยครับผม 

นางปิยะนาถ  กลิ่นภักด ี − เนื้อหาการทําวิจัย จะทยอยเอาลงใน www.tungsong.comm ค่ะ บางเร่ือง
อาจต้องนํามาตรวจสอบอีกคร้ังก่อนนําเผยแพร่ค่ะ 

นายประเวช  พรหมปาน − ผมอยากให้ทุก ๆท่าน แสดงความคิดเห็นเยอะๆ นะครับ 
คุณวรวิทย์  โกสุวรรณ − จากการที่เราได้ไปเท่ียวในเมืองต่าง ๆ ท้ังในประเทศและนอกประเทศ ในเมือง

ของเขาในด้านเศรษฐกิจ เขาเอาสิ่งเก่า ๆ มาทําให้เกิดเศรษฐกิจของเมืองเค้าได้  
เช่น เราไปมาเลเซีย ไปสิงคโปร์ ไปดูสุสาน ผมจุดประกายว่า เรา จะทํายังไงที่
จะนําสิ่งเก่า ต่าง ๆ เหล่านี้ท่ีมีอยู่ท่ัวไปเอามาทําให้มันเป็นมูลค่าข้ึนมา เรา
ลงทุนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนในระยะยาว 

− ตึกยิปอินซอยก็ดี อาคาร ทรส.ก็ดี ตึกเก่าเรานา่อนุรักษ์ ผมดีใจมากในวันท่ีที่
ได้มาพบปะ แล้วยังมีอาจารย์ทั้งสองท่านมาให้แนวความคิด คงจะเป็น
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ประโยชน์และฝากไว้สําหรับทุก ๆท่าน นะครับท่ีได้ร่วมสัมมนาในวันนี้ 
โดยเฉพาะอาจารย์ชั้น ซึ่งให้ข้อมูลต่าง ๆ เยอะมาก นําอาคารเก่าเหล่าน้ีมาทํา
ยังไงให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว  

− อาจารย์จรูญ เมืองไทย  ตอนท่ีท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านเป็นปราชญ์เมืองทุ่งสง ได้
รวบรวมเรื่องราวทุ่งสงไว้มากมาย บอกให้ลูกหลานทราบว่าอนาคตของเค้าจะ
ไปยังไง จากท่ีพ่อ แม่ ปู่ ยา ตา ยาย ได้ทําเอาไว้แลว้ ในส่วนชุมชนของท่าน 
หรือท่านใด สามารถบอกเล่าประวัติศาสตร์ของทุ่งสงได้ ช่วยบอกเล่าข้อมูล
เหล่านั้น ส่งให้คุณ      ปิยะนาถ ซึ่งขณะนี้เป็นผู้รวบรวบอยู่  เมืองทุกเมืองมี
ประวัติศาสตร์ ถ้าเรารู้ประวติัศาสตร์ เราจะรู้อนาคต วันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่
ทางเทศบาล ทางวิทยากร และเราทุกคนมาร่วมประชุมกัน  และต่อไปโครงการ
อาคารเก่าชุมทางทุ่งสงคงจะเกิดข้ึนอย่างยิ่งใหญ่ สู่สายตาชาวโลกได้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายชอบ  นาคฤทธิ ์ − ขอขอบคุณท่านวิทยากร ทั้งสองท่าน ท่านนายกฯ และทุก ๆ ท่าน  

− ท่านเป็นคนจากที่อ่ืน ท่านสามารถเล่าเรื่องเมืองทุ่งสงได้เป็นอย่างดี ผมซ่ึงเป็น
คนทุ่งสงเองแต่ ไม่มีโอกาสจะเล่า ผมขอแย้งนิด 

− อาจารย์จรูญ เมืองไทย คนทุ่งสงท่านเป็นครูท่านมีหน้าที่บันทึกเร่ืองราวทุ่งสง 
ผมเองก็สนใจ แต่ไม่ได้มีโอกาสบันทึกเอาไว ้ ผมเองไม่ได้มีเร่ืองอะไรจะเล่ามาก 
เพราะในที่นี้ส่วนใหญ่ ได้เล่าไปหมดแล้ว  

− แต่มีข้อคิดอยู่อย่างหน่ึงที่ผมจะเรียนให้ท่ีประชุมทราบในวันน้ี ท่านอาจารย์
วิทยากรได้ศึกษาเร่ืองราวประวัติศาสตร์มา ผมขอติงนิดนึงนะครับนัก
ประวัติศาสตร์จริง ๆ บันทึกไม่ค่อยจะตรงตามข้อเท็จจริงสักเท่าไหร่ สิง่ท่ีควร
จะบันทึกไม่บันทึก แต่สิ่งท่ีไม่ควรบันทึกก็แทรกเข้าไปผมว่าทําให้ประวัติศาสตร์
มันเพี้ยน ทีน้ีผมจะไม่เล่าต่อว่าพื้นเพจริง ๆ ของทุ่งสงเป็นมายังไง ซึ่งมีตํารา
อาจารย์จรูญ ได้รวบรวมไว้แลว้ 

− ผมขอเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่าทุ่งสง จริง ๆ จริงๆ เป็นตําบล ๆ หนึ่ง ของเมอืง
มาย หรือเมืองชะมาย เป็นพืน้ถ่ินอุดมสมบูรณ์ มีอาชีพสว่นใหญ่ทํานา แต่มีข้อ
หน่ึงท่ีไม่มีใครพูดถึงคือทุ่งสงเป็นตําบลส่งกําลัง ลาํเลียง เสบียงให้กองทัพไป
บํารุงกองทัพในยามทําศึกสงครามจึงได้เรียกท่ีตรงนี้ว่าทุ่งสง เป็นแหล่งรวบรวม
ทรัพยากรทั้งหลายทุ่งสงเป็นแหล่งรวมนํ้า ในอดีตเรียกคลองด่านบาปพื้นที่ตรง
นี้แต่ก่อนเรือสําเภามากจากกันตังมีหลักฐานเรือจมอยู่เดี๋ยวน้ีเขาขุดมาวางไว้ให้
ดู ผมขอเรียนไว้แค่นี้ในฐานะคนทุ่งสงท่ีวันนี้ได้มีโอกาสมาเล่าให้ฟัง ขอบคุณ
มากครับ 

วัฒนธรรมอําเภอ − ทางอําเภอก็ได้ส่งเสริมเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องนี้อยูเ่ช่นกัน ได้ข้อมูลบ้าง
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บางส่วนตามศักยภาพ เน่ืองจากทําอยู่คนเดียวจึงทําได้ไม่มากนัก  

− ดิฉันเองก็ได้ค้นคว้า หาอ่านอยู่หลาย ๆ เรื่องเช่นกันนะคะ ต้ังแต่หนังสือท่ีระลึก
ทุ่งสง  ๑๐๐ ป ี เท่าท่ีได้ค้นคว้าก็เห็นว่าทุ่งสงเราเป็นเมืองใหญ่ เป็นเมืองสําคัญ 
ตั้งแต่อดีตมา  

− เมือ่ได้ฟังการบอกเล่าจาก อาจารย์มณี อาจารย์ชั้น ซึ่งในอดีตท่านก็เป็น
กรรมการสภาวัฒนธรรมของอําเภอทุ่งสง ก็เคยได้พูดคุยกันในทีประชุมของสภา
ในเร่ืองนีด้้วย 

− ตามที่ทางเทศบาลได้จัดทําในเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี การจัดรวบรวม
ประวัตศิาสตร์ของอําเภอทุ่งสงข้ึนมาเพราะเมืองทุ่งสงเราตั้งมานาน ดิฉันเห็น
ด้วยอย่างยิ่งค่ะ ทางเทศบาลได้ทําพิพธิภัณฑ์ข้ึนมาเป็นเรื่องที่ดีค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางปิยะภัทร  จันทร์ตระกูล 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง)
จํากัด 

− สวัสดีค่ะ  ดิฉันมาอยู่ที่ทุ่งสง ปี ๒๕๒๙ ก็รวม ๒๗ ปี  

− เดิมเปน็คนนาสารค่ะ สุดท้ายก็มาอยู่ทุ่งสง คิดว่าน่าจะต้องเป็นสมาชิกที่น่ีไปอีก
นาน  

− ปี ๒๕๕๘ คงออกจาก SCG คงได้มาเป็นสมาชิกชมรมด้วย 

− พิพิธภัณฑ์ได้ไปมาหลายแห่งได้ความรู้เยอะแยะมากมาย ทั้งพิพิธภัณฑ์ที่เป็นที่
สะสมของเก่า ของโบราณ กับพิพิธภัณฑ์แนวใหม่ในเร่ืองของการสร้างการ
เรียนรู้ว่าพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่ที่สะสมของเก่าอย่างเดียว แต่ยังมีเร่ืองราวอดีต  
ปัจจุบัน และอนาคตให้เราค้นหา ถ้าเราไม่รู้อดีตเลยเราก็จะไม่รู้อนาคต  

− SCG ปีน้ีครบ ๑๐๐ ปี ของเครือซิเมนต์ไทย มีสาขาที่ท่าหลวง แก่งคอย ทุ่งสง 
ลําปาง  ในสมัยรัชกาลที ่๖ พระองค์ท่านได้สาํรวจโรงงานที่บางซื่อ จุดประสงค์
ไม่ต้องการซื้อปูนซิเมนตจ์ากต่างประเทศ 

− ตอนนี้โรงงานทุ่งสงครบ ๕๐ ปี แล้ว พิพธิภัณฑ์เล่าเร่ืองอดีต ปัจจุบัน อนาคต 
SCG ของเรามีอยู่ และอาคารเก่า ๆ ก็ยังคงอยู่อีกมากค่ะ 

อาจารย์ประเสริฐ  ฤทธิสาํเริง − SCG เป็นทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ การได้มาซึ่งปูนซิเมนต์ จําเป็นต้อง
ทําลายสิ่งแวดล้อมเยอะมาก ลุงชั้นพูดวา่ เมื่อก่อนทุ่งสงไม่มีตึกเลย แต่วันน้ีเรา
คงย้อนกลับไปอดีตไม่ได้แล้ว  

− ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  มีประมาณ ๒๒ จังหวัด เร่ืองการปรับปรุง
วัด พระแก้วแถววังหน้า การมีส่วนร่วมจากข้างลา่งข้ึนข้างบนต้องเกิดข้ึน ตลาด
มิ่งเมืองเค้าทุบทิ้ง  ถ้าเราไม่เอาชุมชนลุกข้ึนมาพูดเร่ืองน้ี อาคารเก่าเราหมด นะ
ครับ เทคนิคการซ่อมแซมไม่ยากครับ การหวงแหนสําคัญมากครับ 

อาจารย์ขวัญสรวง  อติโพธ ิ − ตึก อาคาร โรงงาน หรือบริษัทปูนซิเมนต ์ ทั้งหมดสร้างข้ึน ตั้งข้ึนมา จากการ
ต้องการเอกราชทางเศรษฐกิจ 
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− ครูสุรพล ท่านไดพู้ดถึงทุ่งสง โดยมองไปรอบๆ ได้อย่างร่ืนรมย์เหลือเกิน 

− จากการมาเมืองทุ่งสงของผมในคร้ังนี้ ผมได้ไปเยี่ยมชมเมืองโดยรอบ และใน 
บรรยากาศของท่ีประชุมเสวนา ในวันน้ี ผมจึงได้แต่งกลอนให้บทหนึ่ง ดังนี้  

“ทุ่งสงไม่หลงทาง” 
           คือทุ่งสง  ชุมทางระวางถ่ิน  ทั้งแผ่นดิน  ตระหนักเห็นว่าเป็นศูนย์
ท้ังสินค้า  ผู้คนบริบูรณ์  ค่อยเพิ่มพูน  เคลื่อนคลายมาหลายปี
โลกมาหา  ไมพ่้นคนทุ่งสง  ขอเราจง  สร้างความเห็นให้เป็นศรี
ร่วมกับค้น  ความเป็นมาให้ดีดี  ให้ได้ท่ี  สิ้นสลัวตัวของเรา
เป็นเน้ือหาฝังไว ้ ในพพิิธภัณฑ ์  เป็นสําคัญรู้ตน พ้นความเขลา
เป็นสีสันชีวิตร่วม รวมพวกเรา  ห่างมัวเมา อนาคตกําหนดเอง 

นายภิญโญ  สุทธิพัฒนธรรม − อยากพูดเร่ืองอาคารสถานที่ อาคารอําเภอหลังแรก อยากให้เทศบาลค้นคว้า
เรื่องนี้ 

−  สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ยศ ตําแหน่ง พวก ขุนท่าน ต่าง ๆ น่าจะค้นคว้าไว้ 
เช่นนายอําเภอทุ่งสงทุกคน ขุนประจันต์  

− สถานที่ วัดวาอาราม ที่ตั้งที่ว่าการอําเภอหลังแรกตั้งอยู่ท่ีตลาดใน 

− โรงแรมมี โรงแรมทุ่งสง โรงแรมสันติสุข  โรงแรมปักษ์ใต้ โรงแรมอุดมพร  
โรงแรมปักษ์ใต้นี่ครูสุรพล สมบัติเจริญ เคยมาพัก   

− ปีท่ีไฟไหม้ทุ่งสง ปี ๒๕๐๑  

− เพลงที่ครูสุรพลแต่งไว้ให้ทุ่งสง มี ๒ เพลง มีเพลงทุ่งสงถ่ินงามด้วย ตอนนี้โกรุ่ง
กําลังรวบรวมทํานองครับ อยากให้ทางเทศบาลวางงบประมาณ ในการเขียน
โน้ตเพลง อัดแผ่นเพลงให้ด้วยครับ 

ตัวแทนผู้สูงอายุเทศบาล − สวัสดีครับท่านนายกฯทุกท่าน พออาคารน้ีสรา้งเสร็จชา่งเทศบาล ได้โทหาผม
เลือกสีอาคารที่จะใช้ทาสถานที่ผมก็ได้ไปเลือกสีแล้วถามความเห็นสมาชิก จะได้
ไปในทิศทางเดียวกัน ผมเป็นคนพัทลุง เกิดทะเลน้อยแต่ผมมาเรียนหนังสือท่ีนี่ 
ที่โรงเรียนวัดโคกหม้อ ผมจบ ป.๔ เป้าหมายของการประชุมสภาชุมชนทุกคร้ัง
ทั้ง ๑๘ ชุมชน อยากให้เกิดสิ่งนี้ข้ึนมา ท่ีตรงนี้เป็นหนองตาบอน เป็นคลอง  
แถวนี้ทํานา เป็นนบ มีหนองป่าแก สถานที่ตรงนี้เป็นทิวทัศน์เขาแจ่ม สวยงาม
เหมาะสมครับ 

นายประเวช  พรหมปาน − ไม่ทราบใครมีอะไรแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมมั้ยครับ 
นายช้ัน บุญฉาย − ชื่อของหมู่บ้าน   ท่ีวัง  บ้านฉางข้าว  รวบรวมเสบียงให้กองทัพ ขอให้รวบรวม

ชื่อบ้านชื่อเมืองมาด้วยนะครับ 
นางปิยะนาถ  กลิ่นภักด ี − ชื่อบ้านนามเมือง ทางห้องสมุดกําลังรวบรวมอยู่ค่ะ โดยได้รับความร่วมมือจาก 
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อบต. ของอําเภอทุ่งสงทุกแห่งค่ะ  
อาจารยช์าลี  พลายชุม − อดีต เคยสอนหนังสือที่โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลค่ะ 

− ความเป็นมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เมืองทุ่งสงมีประวัติความเป็นมา
ยาวนาน ปรากฏตามตํานานเมืองนครศรีธรรมราชวา่  เคยเป็นแขวง ข้ึนอยู่ใน
การปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่สมัยพระเจา้อยู่หัวบรมโกศ  เมื่อ
ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากมณฑล เป็นจังหวัด เม่ือ พ.ศ.
๒๔๔๐ ได้จัดตั้งเป็นอําเภอทุ่งสง ข้ึนกับจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่ตั้งและ
อาณาเขต อําเภอทุ่งสงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๖๐ กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อ
กับอําเภอและจังหวัดข้างเคียงดังน้ี ทิศเหนือติดต่อกับอําเภอร่อนพิบูลย์และ
อําเภอจุฬาภรณ์ ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอชะอวด อําเภอป่าพะยอม (จังหวัด
พัทลุง) อําเภอห้วยยอด และอําเภอรัษฎา (จังหวัดตรัง) ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
อําเภอบางขัน และอําเภอทุ่งใหญ่ ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของอําเภอทุ่ง
สง สามารถแบ่งออกได้ ๒ ฤดู คือ  ฤดูร้อน เริ่มตังแต่กลางเดือนธันวาคมถึง
เดือนพฤษภาคม และฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม  

− ประวัติความเป็นมา พ.ศ.๑๕๘๘ เจ้าศรีราชา ได้ยกพลจากเมืองเวียงสระ มาอยู่
ที่นครศรีธรรมราช ในส่วนท่ีเป็นเมืองร้างในขณะน้ัน และได้ให้ไพร่พลแผ้วถาม
ป่าให้เป็นนาและตั้งเมืองข้ึนนับแต่นั้นมา 

− ในสมัยรัชกาลที่ ๒ แห่งราชวงศ์จักรี ได้แบ่งการปกครองพื้นท่ีเมืองทุ่งสง
ออกเป็น ๔ แขวง พ.ศ.๒๔๔๐ เมื่อเปลี่ยนระบบการปกครองจากระบบมณฑล
มาเป็นระบบจังหวัด ได้รวบรวมวพื้นที่จัดตั้งอําเภอทุ่งสงเป็นอําเภอ ๆ หนึ่งของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการปกครองแบ่งเป็น ๒๒ ตําบล  

− พ.ศ. ๒๔๔๙ เนื่องด้วยพื้นท่ีของอําเภอทุ่งสงมีขนาดใหญ่มาก ไม่สะดวกต่อการ
ปกครอง ทางการได้แยกตําบลลําทับ ไปข้ึนกับอําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
และแยกพื้นที่บางส่วนของอําเภอทุ่งสงออกไปจัดตั้งเป็นอําเภอทุ่งใหญ่ ซึ่ง
ประกอบด้วยตําบลท่ายาง  ตาํบลทุ่งสงใหญ่ ตําบลกุแหระ  ตําบลปริก และ
ตําบลทุ่งสังข์  

−  พ.ศ.๒๔๗๔ ย้ายที่ตั้งของที่ว่าการอําเภอซึ่งเป็นท่ีตั้งของสํานักงานเทศบาล
เมืองทุ่งสงปัจจุบันไปยังพื้นท่ีใหม่ คือท่ีตั้งของที่ว่าการอําเภอทุ่งสงปัจจุบัน   

− พ.ศ. ๒๔๘๒ เกิดสงครามโลกคร้ังที่ ๒ ทหารญ่ีปุ่นยกพลข้ึนบกทั่วภาคใต้ 
อําเภอทุ่งสงจึงเป็นสถานที่สําคัญในเป้าหมาย เพือ่จะรวมพล และเคลื่อนพลเข้า
กรุงเทพฯ โดยทางรถไฟ สถานที่หลายแห่งโดนระเบิดเสียหาย หลังสถานีรถไฟ
กลายเป็นสระน้าํ ลูกระเบิด  ๒  ลูก ท่ีตั้งแสดงไว้ท่ีบันไดทางข้ึนท่ีว่าการอําเภอ
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ทุ่งสง วัดโคกหม้อ เปลี่ยนชื่อเป็นวัดชัยชุมพล เน่ืองจากมีการรวมพลของทหาร
ญี่ปุ่นภายในวัด  

− พ.ศ.๒๔๘๓  ตําบลปากแพรกได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตาํบลปากแพรก มีนาย 
จวง   แก้วภราดัย เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก   

− พ.ศ. ๒๕๔๗ เทศบาลตําบลปากแพรกได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองทุ่งสง 

− พ.ศ.๒๕๐๕ เกิดวาตภัยใหญ่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุ่งสงก็ได้รับผลกระทบ
ทําให้เศรษฐกิจย่ําแย่ไปพักหนึ่ง 

− พ.ศ.๒๕๑๘ ได้แยกตําบลนาบอน ตําบลทุ่งสง ตําบลนาโพธิ์บางส่วน ตั้งเป็นก่ิง
อําเภอนาบอนและยกฐานะเป็นอําเภอนาบอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔ 

− พ.ศ.๒๕๒๗ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแยกตําบลบางขัน ตําบลลาํนาว 
ตําบลวังหิน เป็นก่ิงอําเภอบางขัน และยกฐานะเป็นอําเภอบางขันเมื่อวันที่ ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๓๕ 

− การแบ่งเขตการปกครอง อําเภอทุ่งสงมีพื้นท่ีประมาณ ๘๐๒.๙๗๗ ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ ๕๐๑,๘๖๐.๐๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๘ ของพื้นที่ทั้ง
จังหวัด  

− การปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้องที่อําเภอทุ่งสง ประกอบด้วยองค์การบริหาร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๓ แห่งได้แก่ ๑. เทศบาลเมืองทุ่งสง ๒. เทศบาลตําบลท่ี
วัง ๓. เทศบาลตําบลชะมาย ๔.เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ ๕.เทศบาลตําบลกะปาง 
๖.องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหงส์ ๗.องค์การบริหารส่วนตําบลควนกรด ๘.
องค์การบริหารส่วนตําบลนาไม้ไผ่ ๙.องค์การบริหารส่วนตาํบลนาหลวงเสน 
๑๐.องค์การบริหารส่วนตําบลเขาโร ๑๑.องค์การบริหารส่วนตําบลน้าํตก  ๑๒.
องค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ์  ๑๓. องค์การบริหารส่วนตําบลเขาขาว 

นายทรงชัย   วงษ์วชัรดํารง − ในนามเทศบาลเมืองทุ่งสง ผมขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ท้ังสองท่าน ชมรม
ข้าราชการบาํนาญ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง ชมรมผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลทุ่งสง และคึณะครูอาจารย ์และทุกท่านในท่ีนี้  

− วันนี้พวกเราได้ร่วมจุดประกายการทํางาน ย้อนอดีตเพื่อก้าวส่อนาคตของเมือง
ทุ่งสงร่วมกัน และจะมีการการขับเคลื่อนงานกันต่อไป นัดพบกันอย่างสม่ําเสมอ 

− ให้กองสวัสดิการสังคมเป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลและ เตรียมสถานท่ีแห่งน้ีว่าจะทํา
อะไรกันบ้าง การพบปะกันระหว่างคลังสมองของเมือง ข้าราชการบํานาญ จะ
เป็นกําลังสําคัญ นักวิชาการทีม่าจากที่อ่ืนก็สําคัญ แต่ก็ไม่สําคัญเท่ากับกําลัง
สมองของปราชญ์ในเมืองทุ่งสงของเราเอง 

− การพูดถึงความหลังมีความสําคัญเพราะถ้าเราไม่พูดเราจะลมืรากเหง้าของตน 
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− ประเพณี  วัฒนธรรม เป็นสิ่งทีจ่ะต้องส่งเสริมให้อยู่คู่กับเมืองทุ่งสงตลอดไป 

− เวลาของเราค่อนข้างจํากัด จึงต้องขอโทษท่านท่ีไม่ได้พูดในที่ประชุมวันน้ีด้วย
ครับ หากท่านต้องการจะบอกเล่าเร่ืองราวของเมืองขอบคุณครับ 

นางปิยะนาถ  กลิ่นภักด ี − ก่อนจะแยกย้ายกันขอทราบความเห็นจากทุกท่านว่าในการพบปะ ระดม
ความคิดหาข้อมูล ให้ข้อมูล เก่ียวกับเมืองทุ่งสงในครัง้ต่อไป ซึ่งจะแบ่งหมวดหมู่
ตามความถนัด และความสนใจของแต่ละคน โดยจัดเป็นกลุ่ม ตามที่อาจารย์มณี
นําเสนอ ควรจะมีการจัดเมื่อใด และที่ใด 

นายมณี  แก้วประเสริฐ − จัดท่ีสวนพฤกษาสิรินธร ใช้เวลาประมาณ ๑ วัน ไม่ควรเว้นระยะห่างมาก ขอ
เสนอว่าประมาณปลายเดือน พฤษภาคม หรือมิถุนายน ๒๕๕๖  

มติที่ประชุม − เห็นชอบตามเสนอ 
นางปิยะนาถ  กลิ่นภักด ี − สําหรับหมวดหมู่ของการสืบค้นประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง จะรีบจัดทําและหารือ

กับอาจรย์มณีอีกคร้ังก่อนมีการประชุมครั้งต่อไป 
 
 
 
 
(ลงชื่อ) ผู้จดบันทึกรายงาน 

(นางพิศมัย  หลังหลี) 
 

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงาน 
(นางปิยะนาถ  กลิ่นภักดี) 
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